

Số: 86/BC -UBND

Điền Hải, ngày 27 tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO

Về việc kiểm tra, giải quyết phản ánh Từ Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thực hiện Công văn số 3560 /UBND-VP, ngày 22 tháng 9 năm 2021 của UBND huyện Phong Điền về việc kiểm tra, giải quyết phản ánh từ Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nội dung 1: “Hiện tại tôi và một số hộ dân đang định cư tại khu đất sát chợ Mới (xã Điền Hải, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) đang rất bức xúc về vấn đề cung cấp nước sạch sinh hoạt. Tại đây có một số hộ đã xây nhà hơn 2 năm vẫn phải dùng chung 1 đồng hồ nước và phải đặt đồng hồ rất xa nhà ở, trong lúc nơi ở hiện tại là trung tâm của xã. Riêng tôi là hộ dân vừa đấu giá mảnh đất hiện tại tôi đang ở hồi cuối năm ngoái. Trong buổi đấu giá đó, đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phong Điền có phát biểu cam kết sẽ hoàn thành các hạng mục điện và cấp thoát nước trong quý 1 năm 2021. Tuy nhiên đến hôm nay, các hạng mục trên vẫn chưa hề có. Trong lúc vì đây là đất quy hoạch nên được đấu giá rất cao bởi ai cũng nghĩ khi đưa vào sinh hoạt sẽ có đủ các hạng mục cần thiết. Tôi cũng như các hộ xung quanh đã nhiều lần gửi đơn lên UBND xã và liên hệ với Chủ tịch xã nhưng không nhận được câu trả lời nào cho biết chính xác là bao giờ mới có nước sinh hoạt. Còn khi liên hệ với Công ty Cấp nước thì sau khi về khảo sát vẫn đưa ra phương án 2 hộ dân chung nhau tự đưa đường ống rẽ nhánh từ ống chính cách nhà hơn 100m chứ không đưa đường ống đến. Vậy nên tôi đề nghị đơn vị có thẩm quyền giải quyết để chúng tôi đưa vào sinh hoạt cũng như khỏi bức xúc về vấn đề trên.

Nội dung phản ánh trên UBND xã xin báo cáo cụ thể như sau:

1. Sau khi nhận được phản ánh liên quan đến khu đất tại chợ Mới xã Điền Hải vấn đề nước sạch có 2 hộ dùng chung một đồng hồ nước sạch, qua kiểm tra thực có 1 trường hợp vì trước đây phân lô đấu giá không có hạng mục cấp điện và cấp nước. Ngày 23 tháng 9 năm 2021 UBND xã làm việc với đại diện đơn vị cấp nước Phong Điền qua trao đổi 02 hộ dân đó trước đây họ đồng ý dùng chung một đồng hồ đỡ chi phí vì đường ống chính xa nhà của họ. UBND xã đã làm việc trực tiếp đề nghị Công ty cấp nước khảo sát để đưa đường ống chính vào các đường trục chính cho người dân, hiện công ty cấp nước đã khảo sát.

2. Liên quan việc đấu giá 12 lô đất trung tâm của xã hiện các hạng mục, điện nước chưa có .

Căn cứ Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt phương án thiết kế tổng thể mặt bằng dự án khu dân cư trung tâm xã Điền Hải.

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2019 của UBND xã Điền Hải về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình khu dân cư trung tâm xã Điền Hải và Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2019 Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây khu dân cư trung tâm xã Điền Hải. Gồm các hạng mục sang lấp mặt bằng; xây dựng mương thoát nước 195m; Hệ thống cấp nước dài 130m, hệ thống cấp điện dài 120m . Trong bản thiết kế điện, nước không có ở các lô quy hoạch đấu giá , cấp điện , nước cách các lô đấu giá , gần nhất 50m xã nhất 120m.

- Liên quan đến các nội dung phản ánh trên UBND xã xác định đây là trách nhiệm của UBND xã thiếu sót trong thiết kế ban đầu ở khu đất trung tâm xã .Hiện 12 lô đã có một 01 người dân đã làm nhà ở.

Biện pháp khắc phục trong thời gian tới UBND xã làm việc trực tiếp các hộ đấu giá trúng để giải thích cho người dân đồng thời tiếp tục bổ sung thiết kế hệ thống cấp điện và cấp nước 12 lô cho người dân.

Vậy, UBND xã báo cáo UBND huyện xem xét.

Nơi nhận:

-UBND huyện;

-Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Cao Huy Mẫn